

คำนำ

การสัมมนาสหกิจศึกษาของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 คน มีสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งสิ้น 12 แห่ง แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง ภาคเอกชน 4 แห่ง และรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง จำแนกเป็นสถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ชลบุรี นนทบุรีและกรุงเทพฯ จังหวัดละ 2 แห่ง และจังหวัดที่มีสถานประกอบการ 1 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และอุทัยธานี

การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้ศึกษามาจากการเรียนในมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้วยการใช้ประสบการณ์จริงเป็นหลัก (Work-based learning) เพื่อสามารถแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจมีการทำโครงการพิเศษ (project หรือ mini project) ที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการ โดยมีพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) เป็นผู้ให้คำแนะนำและปรึกษา ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษามีกำหนดทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

เมื่อนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาไปได้ระยะเวลาประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ ทางภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ได้ทำการไปนิเทศงานยังสถานประกอบการทุกแห่ง เพื่อพบปะพูดคุยทั้งพนักงานที่ปรึกษาและนิสิตทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความเป็นอยู่ ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการเขียนรายงาน ตลอดจนจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และโอกาสความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการแต่ละแห่ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นิสิตในการเขียนรายงานและเตรียมการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน ทั้งนี้นิสิตทุกคนในสถานประกอบการแต่ละแห่งจะต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม และจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ภาควิชาฯ พร้อมทั้งส่งบทคัดย่อ (abstract) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการสัมมนาการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม main conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ และนิสิตสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอครั้งนี้

คณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 พฤษภาคม 2560